



RANGSIT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยรังสิต

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน แผนก / คณะ สถาบันวิจัย โทร. 5686-5692
ที่ สวจ. 6500/ 1212 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 (รอบที่ 1)

เรียน คณบดี คณะ/วิทยาลัย

ด้วย สถาบันวิจัย จะดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้กับคณาจารย์และบุคลากร จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(ประเภทองค์ความรู้)จากมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถตรวจสอบประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย มรส. พ.ศ.2557 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอรับทุน ได้จากเว็บไซต์ www.rsu.ac.th/rri เลือกเอกสารสำคัญ และเลือกทุนวิจัย

สถาบันวิจัยขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่สนใจส่งเอกสารตามข้อ 1-3 ให้ครบถ้วนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)
*ดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่ www.rsu.ac.th/rri (เลือกเอกสารสำคัญ จากนั้นเลือก ทุนวิจัย; แบบบันทึกข้อความ/แบบหนังสือนำส่ง)
2. มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ (ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 1 เดือนมิถุนายน 2558 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และสำเนา 1 ฉบับ)
*ดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่ www.rsu.ac.th/rri (เลือกเอกสารสำคัญ จากนั้นเลือก ทุนวิจัย; แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนการวิจัย)
3. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (นามสกุล .doc หรือ .docx) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@gmail.com

ทั้งนี้ หากท่านส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด (30 มิถุนายน 2558) สถาบันวิจัยจะขออนุญาตดำเนินการโอนย้ายทุนวิจัยของท่านเพื่อรับการพิจารณาในรอบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

หมายเหตุ

1. ขอความอนุเคราะห์ผู้ขอรับทุนกรอกรายละเอียดทุกหน้าให้ถูกต้อง และส่งเอกสารดังกล่าวครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการของสถาบันวิจัย
2. ในกรณีที่ผู้วิจัยยังไม่ผ่านการทดลองงาน ขอความอนุเคราะห์ผู้วิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยหลังจากผ่านการทดลองงานและบรรจุเป็นอาจารย์ประจำเรียบร้อยแล้ว

ประสานงาน : ทุนวิจัยภายใน โทรศัพท์ 5691 อีเมลล์สถาบันวิจัย rsurri@gmail.com